

# หยุด และ พิจารณา

## ตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

ในการลงประชามติซึ่งกำลังจะจัดทำขึ้น

ในระหว่างการทำประชามติ คุณอาจพบข้อมูลที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุน ไม่มีบริบท หรือแม้แต่จงใจทำให้เข้าใจผิด เมื่อบริโภคข้อมูลข่าวสารคุณควรไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ และพิจารณาว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและเป็นความจริงหรือไม่เพื่อให้ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องรอบด้าน

### กลวิธีการสร้างข้อมูลบิดเบือน

ข้อมูลบิดเบือนเป็นข้อมูลที่เท็จที่ออกแบบมาเพื่อจงใจทำให้เข้าใจผิดและมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของสาธารณชน และข้อมูลบิดเบือนไม่สามารถแพร่กระจายได้โดยตัวของมันเอง ผู้ที่พยายามเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนสามารถใช้กลวิธีบางวิธีดังต่อไปนี้เพื่อพยายามทำให้คุณเข้าใจผิดโดยเจตนา

#### เพียงแค่อ่านคำถาม

บุคคลอาจจงใจถามคำถามเพื่อทำให้เกิดความสงสัยในบางสิ่งโดยไม่แสดงหลักฐานใด ๆ แม้ว่าคำถามส่วนใหญ่จะถูกต้องตามกฎหมาย แต่ให้คุณระวังคำถามที่ถามโดยไม่สุจริตหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ไม่นำไปใช้ได้ หยุดและพิจารณาว่าทำไมจึงมีการถามคำถามนี้

#### ภาษาเร้าอารมณ์

ภาษาที่รุนแรงซึ่งกระตุ้นอารมณ์ด้านลบ เช่น ความโกรธหรือความกลัว สามารถทำให้เนื้อหาเผยแพร่และสร้างกระแสในวงกว้างได้ง่ายขึ้น หากคุณเห็นสิ่งที่ทำให้คุณมีอารมณ์ตอบสนองที่รุนแรง ให้หยุดและพิจารณาว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

#### การเลือกเสนอเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนจุดประสงค์ของตัวเอง

การเลือกเสนอเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนจุดประสงค์ของตัวเองเกิดขึ้นเมื่อมีการให้ข้อมูลโดยไม่มีบริบท เช่น ภาพหน้าจอหรือสถิติโดยไม่มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาข้อมูลนั้น

### บทบาทในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียง

กฎหมายประชามติไม่ได้ควบคุมดูแลข้อเท็จจริงในการสื่อสารหรือการโฆษณา คุณควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าข้อมูลข่าวสารมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้หรือไม่

#### น่าเชื่อถือ

##### ข้อมูลมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือเป็นที่รู้จักหรือไม่

คุณรู้แหล่งที่มาของข้อมูลหรือไม่ ข้อมูลมาจากสื่อที่ผ่านการรับรองหรือบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์อย่างเป็นทางการหรือไม่ หาก你不แน่ใจให้ตรวจสอบว่าเป็นบัญชีที่ถูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีการลงเนื้อหาอื่น ๆ หรือไม่

#### เป็นปัจจุบัน

##### ข้อมูลข่าวสารเผยแพร่เมื่อใด

การที่โพสต์/บทความได้รับการแชร์ในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าข้อมูลนั้นจะเป็นปัจจุบัน ให้ตรวจสอบแหล่งเดิมที่มาของข้อมูลและวันที่เผยแพร่ต้นฉบับเสมอ บุคคลสามารถแชร์โพสต์/บทความเก่าที่อาจมีข้อมูลที่ไมถูกต้องอีกเพื่อให้คุณเหมือนเป็นข้อมูลใหม่

### บทบาทของ AEC

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลีย (AEC) เป็นหน่วยงานอิสระได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำประชามติ บทบาทของ AEC คือ

#### ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับกระบวนการลงประชามติ

AEC จะให้บริการข้อมูลที่เข้าถึงได้ง่ายเกี่ยวกับ วิธีการลงทะเบียนผู้มีสิทธิออกเสียงโดยผ่านแคมเปญโฆษณา เว็บไซต์ศูนย์ติดต่อ และบัญชีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ หากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหลายเหล่านี้ AEC จะทำหน้าที่แก้ไขข้อมูล นอกเหนือจากกระบวนการเหล่านี้แล้ว – AEC ไม่มีบทบาทใด ๆ ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการสื่อสารเกี่ยวกับการลงประชามติ

#### ตรวจสอบการอนุญาตให้สื่อสารเกี่ยวกับการลงประชามติ

การสื่อสารเกี่ยวกับการลงประชามติบางอย่างจำเป็นต้องได้รับอนุญาตเพื่อช่วยให้คุณทราบแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น

#### เนื้อหาสำหรับใช้ในการรณรงค์ เห็นด้วย (Yes) หรือไม่เห็นด้วย (No)

แม้ว่า AEC จะมีหน้าที่รับผิดชอบในการออกเอกสารการลงประชามติ ซึ่งจะมีข้อมูลจากการรณรงค์ เห็นด้วย (Yes) หรือไม่เห็นด้วย (No) อย่างเป็นทางการ แต่ AEC ไม่มีบทบาทในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการสื่อสารเหล่านี้